



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ๗ หมู่ ๑๕ ตำบลห้วยวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

๕๖๑๑๐ โทร ๐ ๕๔๔๕ ๑๙๗๔

ที่ พย ๐๓๓๓/๕๒๓

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน และขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับข้อร้องเรียนและจัดการเรื่องร้องเรียนสำหรับประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเสนอแนะหรือร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ รวมถึงร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จึงขอรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนประจำปี ๒๕๖๖ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในคำสั่งและประกาศฯและอนุมัติให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นายประยัต สอนสีใส)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

-อนุมัติ

-ลงนามแล้ว




(นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่)

สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ วัน/เดือน/ปี : ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ หัวข้อ : รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) หมายเหตุ : http://๒๐๙.๙๗.๑๖๑.๑๕๓/chors/index.php/information/Viewpdf?id=aHcQp๒EHO๕WikdclM๑๗.pdf</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p>  <p>(นายประยัต สONGSEE)</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ</p> <p>วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่)</p> <p>ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ</p> <p>วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p>  <p>(นายประยัต สONGSEE)</p> <p>นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ</p> <p>วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	